

OIL เตรียมหยุดรับประกันความเสียหายจากลมพายุ นอกชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท Oil Insurance Limited (OIL) ได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทางบริษัทจะยกเลิกการรับประกันความเสียหายจากลมพายุ (DNW) บริเวณนอกชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก แต่จะยังคงรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นบนชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก รวมถึงบนชายฝั่งและนอกชายฝั่งแอตแลนติกและทั่วโลก

เบอร์ทิล ซี. โอลส์สัน ประธานและซีอีโอ กล่าวว่า “ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการรับประกันความเสียหายจากลมพายุได้ปรับตัวลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ประกันนี้ลดลง หลายบริษัทจึงต้องมาลงความเห็นกันว่า การคงผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต้องบดเคี้ยวไว้ กับการหันไปรับประกันสินทรัพย์ส่วนบุคคลในตลาดการค้า อย่างไหนเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับ OIL ที่จะต้องรับผิดชอบสินทรัพย์นอกชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกทั้งหมด ผลปรากฏว่า OIL ได้ตัดสินใจว่า ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์เช่นนี้ไม่สอดคล้องกับขอบเขตการทำงานที่เคยตกลงร่วมกันไว้อีกต่อไป”

จอร์จ เอฟ. ฮัทซิงส์ รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวเสริมว่า “OIL ได้พิจารณาผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากการรับประกันความเสียหายจากลมพายุบนชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก และทำการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อเก็บข้อมูล โดยพบว่าสมาชิกสองในสามไม่เห็นด้วยกับการที่ OIL จะรับประกันความเสียหายในบริเวณดังกล่าว และสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการนำความเสี่ยงนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทางเลือกความคุ้มครองของสมาชิกทั้งหมด ซึ่งตามจริงทางเลือกแต่ละทางได้ถูกกำหนดมูลค่าหรือราคาพร้อมกันไว้แล้ว ผลตอบรับจากการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ปรากฏว่า สมาชิกไม่เห็นด้วยที่จะแบกรับความเสี่ยงนี้ต่อไป ขณะที่ความต้องการผลิตภัณฑ์ก็มีน้อย ทางบริษัทจึงตัดสินใจยุติการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากลมพายุในพื้นที่นอกชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก”

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองสินทรัพย์ของ OIL ได้ที่ <https://www.oil.bm/>

Oil Insurance Limited (OIL) รับประกันสินทรัพย์ด้านพลังงานทั่วโลกเป็นมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ให้กับสมาชิกกว่า 50 ราย ด้วยจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบในสินทรัพย์สูงสุดถึง 400 ล้านดอลลาร์ รวมเป็นจำนวนกว่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ของขีดความสามารถในการรับประกันภัยทรัพย์สินที่ระดับ A- โดยสมาชิกของ OIL ประกอบไปด้วยบริษัทพลังงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีสินทรัพย์ทางกายภาพอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับนำลงทุนหรือเทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ

ประกอบด้วยประกันสินทรัพย์ (ความเสียหายทางกายภาพ) การประกันความเสียหายจากลมพายุ มลพิษที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน การควบคุมหลุมพลังงาน การก่อการร้าย ไซเบอร์ การก่อสร้าง และเรือบรรทุกสินค้า สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ OIL ให้ความคุ้มครองได้แก่ การสำรวจและผลิตทั้งบนชายฝั่งและนอกชายฝั่ง การกลั่นและการตลาดปิโตรเคมี เหมืองแร่ ท่อส่ง สาธารณูปโภคไฟฟ้า และธุรกิจพลังงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: Oil Insurance Limited